

LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI HÀN QUỐC Lợi ích phải đi cùng trách nhiệm

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là chủ trương lớn nhằm giải quyết việc làm cho người lao động (NLD). Mỗi năm nước ta có hàng nghìn người sang các nước làm việc, trong đó có Hàn Quốc, mang lại nguồn lợi lớn. Tuy nhiên, nhiều lao động sau khi hết thời hạn làm việc không chịu về nước theo quy định đã làm ảnh hưởng tới cơ hội đi XKLĐ của nhiều người khác.



Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Đông Xuyên là xã có số người đi XKLĐ sang Hàn Quốc thuộc top đầu của huyện Tiên Hải. Theo thống kê đến cuối năm 2021, trong tổng số 297 lao động của xã đi XKLĐ sang các nước có tới 124 lao động làm việc tại Hàn Quốc. Ông Cao Xuân Bảy, Chủ tịch UBND xã cho biết: XKLĐ đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của NLD trong xã, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện nay có nhiều lao động khi hết hạn hợp đồng lao động đã bỏ trốn, ở lại làm việc bất hợp pháp, nhất là những lao động làm việc tại Hàn Quốc. Mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, thành lập các

2019 từ 4 huyện (Đông Hưng, Tiên Hải, Vũ Thư, Kiến Xương) thường xuyên bị tạm dừng XKLĐ sang Hàn Quốc do có số lao động cư trú bất hợp pháp vượt quá quy định, đến năm 2021 chỉ còn huyện Tiên Hải bị tạm dừng. Theo ông Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải, đến thời điểm hiện tại toàn huyện có trên 300 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc (chương trình EPS). Bằng số tiền NLD gửi về, các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dần qua các năm, đến cuối năm 2021 còn 2,38%. Tuy nhiên, nhiều lao động dù đã hết hạn hợp đồng nhưng vẫn cố tình ở lại, chấp nhận rủi ro để cư trú và lao động bất hợp pháp, vì lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến lợi ích chung của xã hội, gây ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao và ảnh hưởng đến những lao động khác đang có mong muốn đi

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, ngành lao động - thương binh và xã hội sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành các chế tài, biện pháp xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với những lao động cố tình ở lại làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đồng thời, triển khai tích cực chương trình hỗ trợ phục hồi thị trường lao động tạo việc làm cho NLD đã về nước, hỗ trợ cho vay vốn từ quỹ quốc gia việc làm để NLD yên tâm trở về nước.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

XKLĐ ở Hàn Quốc. Đến ngày 31/12/2021, Tiên Hải còn gần 90 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và là huyện duy nhất trong toàn tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS. UBND huyện đã và đang tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động NLD cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Tại hội nghị tuyên truyền, vận động NLD làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định và NLD đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước năm 2022 diễn ra tại huyện Tiên Hải ngày 20/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) khẳng định: NLD Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được các doanh nghiệp Hàn Quốc ưa thích và đánh giá cao bởi sự cần cù, chịu khó và khả năng tiếp thu nhanh. Trong nhiều năm trước, số lượng lao động Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc luôn dẫn đầu trong các quốc gia phái cử (hiện có 16 quốc gia phái cử lao động sang Hàn Quốc).

Tuy nhiên, do phát sinh tình trạng NLD Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và tỷ lệ này luôn ở mức cao nên có một thời gian phía Hàn Quốc chưa ký gia hạn biên bản ghi nhớ, ngừng tiếp nhận lao động mới của Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực của ta, phía Hàn Quốc đã ký lại biên bản ghi nhớ, tạo điều kiện cho nhiều lao động có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc. Tại Thái Bình theo số liệu thống kê, đến nay toàn tỉnh có 460 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (chiếm tỷ lệ 4,52%). Trong 2 năm 2020, 2021 Thái Bình có 225 NLD hết hạn hợp đồng phải về nước, trong đó có 51 lao động cư trú bất hợp pháp, chiếm tỷ lệ 22,67%. Thời gian tới, tỉnh cần triển khai quyết liệt các biện pháp, NLD và người thân của NLD phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với xã hội, có như vậy mới có cơ sở để phía Hàn Quốc tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng giảm

Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố Thái Bình đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các cấp, các ngành duy trì nền nếp chế độ tiếp công dân theo quy định; tăng cường tiếp công dân đột xuất để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của công dân. Trụ sở tiếp công dân thành phố đã tiếp 158 lần với 101 vụ việc, 283 lượt người, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021. Nội dung công dân kiến nghị chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi giải phóng mặt bằng. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Ban Tiếp công dân thành phố phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan ban hành thông báo kết luận chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo UBND thành phố đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận là 168 đơn, giảm 27% so với cùng kỳ; trong đó, 129 đơn đủ điều kiện xử lý. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm.

MINH NGUYỆT

KIỆN XƯƠNG Xử phạt 772 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương đã phát hiện, xử lý 772 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, tạm giữ 232 phương tiện, xử phạt trên 1,1 tỷ đồng.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và công tác bảo đảm an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân.

THU THỦY

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HUYỆN TIÊN HẢI Điều hành nguồn nước linh hoạt phục vụ sản xuất vụ mùa



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Tiên Hải tập trung làm đất sản xuất vụ mùa.

Vụ mùa năm nay, huyện Tiên Hải phân đầu gieo cấy 9.900ha. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện đã chủ động duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tập trung lấy nước để nông dân làm đất gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ. Nam Phú là xã ven biển, sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn, một số diện tích gieo cấy lúa hay bị nhiễm mặn, chua. Để bảo đảm nguồn nước tốt cho sản xuất vụ mùa, UBND xã đã chỉ đạo HTX SXKD DVNN thực hiện đúng phương án đồng, mở cống lấy nước kịp thời bảo đảm chất lượng nước lấy vào đồng. Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Vụ mùa năm nay Nam Phú phân đầu gieo cấy 243ha. Hiện nay HTX đang chỉ đạo tổ thủy nông trong quá trình lấy nước phải kiểm tra độ mặn thường xuyên, tuyệt đối không để nước nhiễm mặn vào đồng; tuyên truyền nông dân tập trung máy móc ra đồng làm đất bảo đảm thời vụ gieo cấy lúa mùa theo kế hoạch đề ra. Để phục vụ tốt công tác tưới, tiêu, HTX đã duy tu, bảo dưỡng 2 trạm bơm có công suất 8.400m³/h. Kiểm tra hệ thống mương tưới, điều tiết hợp lý, chống xâm nhập mặn, bảo đảm đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa mùa. Ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp KTCTTL huyện Tiên Hải cho biết: Không chỉ có Nam Phú, các địa phương của huyện Tiên Hải trong thời gian qua đã tích cực làm đất, vệ sinh đồng ruộng, xử lý môi trường tại vùng sản xuất. Theo kế hoạch sản

tùng giai đoạn sản xuất. Chủ động kiểm tra đồng ruộng, đánh giá thực trạng các vùng, điều tiết nước linh hoạt, phù hợp trên toàn hệ thống. Tại các sông trực chính, Xí nghiệp chủ động tổ chức lực lượng thường xuyên quản lý và chỉ đạo công nhân thực hiện giải tỏa bèo bống, dâng đó, vó bè... Phối hợp với các địa phương thực hiện phương án tổ chức khoán vớt bèo bống, vệ sinh mương cấp 3, bảo đảm hệ thống mương thông thoáng, thuận lợi cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, phòng, chống mặn xâm thực và theo dõi mặn bốc lên từ đất tại các xã giáp biển như Nam Phú, Nam Hưng, Nam Thịnh, Đông Hoàng, Đông Long để có kế hoạch tháo chua rửa mặn cục bộ bảo đảm nguồn nước tốt khi nông dân xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Ưu tiên vùng chua mặn ven biển lấy nước trước để tháo chua rửa mặn. Nước đủ đến đâu tập trung bữa ngả đến đó, huy động nhân lực tập trung xuống đồng sản xuất vụ mùa. Năm bắt kịp thời mọi diễn biến bất thường của thời tiết, bám sát lịch sản xuất vụ mùa của huyện để lập lịch tưới, tiêu bảo đảm khoa học, hợp lý. Tranh thủ bơm nước vào giờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn lưới điện. Phối hợp với ngành điện tập trung bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, có phương án chủ động khắc phục sự cố và những hư hỏng đường dây cấp điện cho các trạm bơm. Ngoài ra, Xí nghiệp KTCTTL huyện còn chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, tổ chức cấp phát đầy đủ vật tư phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn như: ủng, găng tay, đèn pin, cuốc, xẻng... cho công nhân các trạm bơm, trạm điều hành các công để sẵn sàng phòng, chống lụt bão.

MANH THẮNG

DIỆN LỰC HƯNG HÀ Giảm “sức nóng” quá tải điện

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân huyện Hưng Hà tăng cao dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện ở một số khu vực. Để bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, Điện lực Hưng Hà đã chủ động triển khai nhiều biện pháp củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng cung ứng điện, vận hành lưới điện an toàn.

Điện lực Hưng Hà cho biết: Nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các phụ tải trên địa bàn, Điện lực Hưng Hà đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung đầu tư nâng cấp 4 đường dây 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV; lắp đặt và đưa vào vận hành 15 trạm biến áp chống quá tải tại các xã, thị trấn để giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện; thực hiện luân chuyển, nâng công suất 26 máy biến áp; cấy trạm biến áp chống quá tải, nâng cao chất lượng điện năng lưới

điện 0,4kV khu vực các xã: Diệp Nông, thị trấn Hưng Nhân, Tân Hòa, Minh Tân, Phúc Khánh, Minh Hòa, Tiến Đức, Đông Đô...; thay thế 18,2km cáp vận xoắn các loại theo phương án sửa chữa thường xuyên để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng. Ngoài ra, từ đầu mùa hè, đơn vị đã tăng cường tưới, thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị, đường dây để kịp thời ngăn chặn sự cố gây mất điện. Tuy nhiên, vào những giờ cao điểm vẫn còn xảy ra mất điện do quá tải. Vì vậy,

kết hợp với mỗi lần đến xử lý sự cố, chúng tôi kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm và các thiết bị điện thật hợp lý, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Những nỗ lực và giải pháp mà Điện lực Hưng Hà đã và đang triển khai sẽ giúp giảm bớt “sức nóng” quá tải điện trong mùa hè năm 2022. Qua đó bảo đảm nguồn cung cấp điện ổn định, liên tục, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn trong thời điểm nắng nóng.

THANH THỦY



Công nhân Điện lực Hưng Hà kiểm tra đường dây bảo đảm cấp điện ổn định cho người dân.